

Số: 82 /BC-BKTXH

Đắk Tô, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện

(Trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, trên cơ sở nội dung Báo cáo số 454/BC-UBND, ngày 14/11/2022 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra đối với nội dung trên, tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện và các đơn vị có liên quan. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2022

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành với những đánh giá của UBND huyện về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện (sau đây viết tắt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội), cụ thể như sau:

##### 1.1. Kết quả đạt được:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã tham mưu HĐND huyện ban hành văn bản thực hiện<sup>1</sup> và xây dựng các Chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo từng nội dung của chương trình quy định. Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động, Tổ công tác để thực hiện Chương trình; thành lập Ban quản lý xã; Ban giám sát của cộng đồng... theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của

<sup>1</sup> Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, trong đó có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình cơ bản đảm bảo theo quy định. Các hoạt động và nội dung đầu tư hỗ trợ của Chương trình vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện.

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện là 34.010 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 25.079 triệu đồng, vốn sự nghiệp 8.931 triệu đồng.

## **1.2. Một số tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, hạn chế được đề cập trong báo cáo, qua khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình có nội dung còn chậm; một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa được ban hành dẫn đến các địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình có lúc có việc chưa thường xuyên, kịp thời.

## **2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:**

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo làm rõ kết quả thực hiện chỉ tiêu huyện giao về giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống 4% (*số liệu ước thực hiện đến cuối năm 2022*).

- Báo cáo làm rõ tiến độ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (*bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp*). Ước thực hiện, giải ngân đến ngày 31/12/2022? Tỷ lệ vốn đối ứng của các cấp ngân sách? Đánh giá việc thực hiện các Danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua? Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện.

- Đối với phần tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nêu trong báo cáo, đề nghị cần nêu cụ thể và tách riêng phần tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến, Ban đề nghị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan thường trực Chương trình và các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

+ Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và cụ thể theo từng năm của giai đoạn; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình được giao chủ trì nhằm đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ và ngân sách Trung ương giao.

+ Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; lồng ghép, đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hồng**

